



ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรับสมัครวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้ดำเนินการรับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๖ - ๒๖ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่ลำดับที่ ๔๑ - ๕๐ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๔๐๐๒๐๐๑	๑๐๑๐๔๘๗	นางสาวสุกัญญา ทวีพันธ์

๒. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

- ไม่มีผู้มายื่นความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง -

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ประเมินนี้

/สำนักงาน...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
<http://www.pnbpeo.go.th> และ <http://134.236.224.60/pbn/>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายภูวนาท มูลเขียน)  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
กรรมการและเลขานุการ แทน  
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์